

# กระทรวงศึกษาฯ เปิดฉากโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”



กระทรวงศึกษาฯ เปิดฉากโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”

ประเดิมจัดภาคกลาง ก่อนลุยสัจจร เหนือ-ใต้-อีสาน



กระทรวงศึกษาธิการ เปิดฉากโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ให้มีทักษะในด้านต่างๆ บนพื้นฐานของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียน ประเดิมจัดแข่งขันทักษะและประกวดครั้งแรกที่ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะสัจจรไปยังภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

**พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของคนไทยในทุกกระดับ เพื่อรองรับ การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกและใช้ประโยชน์ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาชาติ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดชีวิต และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สำหรับในมิติของอาเซียน ก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม คนไทยในการเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรักชาติ การมีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย โดยส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ที่ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้คนไทย ได้ยึดถือร่วมกัน

**ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ** กล่าวว่า เพื่อให้นโยบายที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงได้ร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายในทุกๆระดับ รวมไปถึงพัฒนาคนไทยให้รอบรู้ ทันเหตุการณ์ และสถานการณ์ของโลก และพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าสู่อาคตอย่างมั่นคง ด้วยการ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ/ฐานกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวด/แข่งขัน ต่างๆ และในปี ๒๕๕๘ นี้ได้ริเริ่มจัด **โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่ออาเซียน** ขึ้น โดยได้ดำเนินการในรูปแบบ อาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและสามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความ เข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศไทย ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย ๑) การเสวนา ทางวิชาการ ในหัวข้อ “พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ๒) การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเชิงลึก ๓) การแข่งขัน/ประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๔) การจัดนิทรรศการ/สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน

“วันนี้เป็นการจัดโครงการครั้งแรกในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง จำนวนประมาณ ๗๐๐ คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และคุณเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนส์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)” ดร.สุทธศรี กล่าว

สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีก ๓ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดภายในเดือน กุมภาพันธ์นี้ โดยจะทำการคัดเลือกหาผู้ชนะของแต่ละภาคเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ในวันที่ ๑๙ หรือ ๒๐ กุมภาพันธ์นี้ โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะและประกวด สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่โทร. ๐๖๑-๖๓๑-๖๔๙๐, ๐๖๑-๖๓๑-๖๔๐๙ หรือ [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th), [www.bic.moe.go.th](http://www.bic.moe.go.th), [www.247friend.net](http://www.247friend.net) โดยภาคเหนือจะปิดรับสมัครวันที่ ๓๐ มกราคมนี้ ภาคใต้ปิดรับสมัครวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดรับสมัครวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์นี้